
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

สมัยสามัญ  สมัยที�  3  ครั งที�  1  ประจําปี  พ.ศ.  2558 

วนัพฤหัสบดีที�  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  เวลา  13.30  น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

ผู้มาประชุม     จํานวน       13           คน    
ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายอนุรักษ ์ ดีนาน ประธานสภาเทศบาล อนุรักษ ์ ดีนาน   

2 นายธวชั  โอทาน รองประธานสภาเทศบาล ธวชั  โอทาน   

3 นายศกัดา   แววดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ศกัดา  แววดี   

4 นายเดชา    รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เดชา  รุ่งเรือง   

5 นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ประเสริฐ  ผดุผอ่งใส   

6 นางสาวราตรี  บาํรุง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ราตรี   บาํรุง   

7 นายสุจิน    บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สุจิน   บุญส่ง   

8 นายพิชิต  วงศา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 พิชิต  วงศา   

9 นางอรสา  คงคะคิด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อรสา  คงคะคิด  

10 นายอุลยั  ความเพียร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อุลยั  ความเพียร   

11 นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ   

12 นายนิรันดร์  ดีนาน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นิรันดร์  ดีนาน   

13 นายอรรถวฒิุ  สมนึก เลขานุการสภาฯ อรรถวฒิุ   สมนึก    

ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน       11            คน   

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายกฤษฎา  ดวงแกว้ นายกเทศมนตรี กฤษฎา  ดวงแกว้   

2 นายวชิา  พงษพ์ุก รองนายกเทศมนตรี วชิา  พงษพ์ุก   

3 นายชรินทร์   อินทร์มงคล รองนายกเทศมนตรี ชรินทร์   อินทร์มงคล  

4 นายเอกพล  ผลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี เอกพล  ผลงาม   

5 นายจรัล  ชาญเชี?ยว ที?ปรึกษานายกเทศมนตรี จรัล  ชาญเชี?ยว   

6 นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
รองปลดัเทศบาล 
รก.ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

ธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
 

7 นางดวงใจ  ทดแทน หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
รก.ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 

ดวงใจ  ทดแทน   
/ผูเ้ขา้ร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม       

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

8 นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั 

รักษาราชการแทนหวัหนา้กองคลงั รุ่งฟ้า  พามนตรี  

9 นางสาวสุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ 
นกัวชิาการศึกษา 
รก.หวัหนา้กองศึกษา 

สุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ
 

10 นางสาวสุกนัยา  เสน่หา จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน สุกนัยา  เสน่หา  

11 นายบรรจง  รัตนวิจิตร ประชาชน หมู่ที? 3 บรรจง  รัตนวจิิตร  

เริ�มประชุมเวลา   13.34  น. 
เมื?อสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเนินฆ้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอรรถวุฒิ  สมนึก 

เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาฯ เขา้นั?งประจาํในที?ประชุม  มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 12 คน ซึ? งเป็น
การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที? 3 ครัJ ง 1 ประจาํปี พ.ศ.  2558  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที�  1   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ 
ท่านผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กระผมขอเปิดประชุมสภาสมยั
สามญั สมยัที? 3 ครัJ งที? 1 ประจาํปี 2558  ในวนัพฤหสับดีที?  13 สิงหาคม  2558  
เรื�อง   ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 
1.1 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังาน ผูน้าํทอ้งที? ผูน้าํทอ้งถิ?นทุกท่าน
ที?ร่วมกนัจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่เมื?อวนัที? 26  มิถุนายน 2558 และร่วมถวาย
เทียนจาํนาํพรรษาวดัในตาํบลจาํนวน 5 วดั เมื?อวนัอาทิตยที์? 26 กรกฎาคม 2558  
และร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคลและลงนามถวายพระพรในโอกาสวนัคลา้ยวนั
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื?อวนัที? 28 
กรกฎาคม  2558  
1.2  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เขา้ร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสังคมไทย
เขม้แขง็ (พาลูกจูงหลานเขา้วดั) ระหวา่งวนัที? 15-16 สิงหาคม 2558 ณ ธารระริน
รีสอร์ท โฮมสเตย ์อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  
1.3 ขอขอบคุณผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังาน ผูน้าํทอ้งที? ผูน้าํทอ้งถิ?นทุกท่าน
ที?เขา้ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  
เนื?องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 
เพื?อเป็นการแสดงความจงรักภกัดี แสดงความกตญัPูกตเวที และนอ้มรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  ซึ? งในช่วงเช้าตัJงแต่เวลา 09.00  น. พิธีถวายพระพรชัย
มงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีสงฆ ์ เยน็ตัJงแต่เวลา 17.30 น.  

/พิธีถวาย... 
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ประชุม 
ระเบียบวาระที�  2   
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

พิธีถวายเครื?องราชสักการะและจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคล ณ ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ที?วา่การอาํเภอแกลง และอีกกิจกรรมเมื?อวนัที? 11 สิงหาคม  
2558 โดยเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ร่วมกนัปลูกพืชกินไดเ้ฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณถนนสายเนินฆอ้-ถนนกะเพรา 
-ทราบ 
เรื�อง   รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ สมยัสามญั  สมยัที?  2   
ครัJ งที? 1 ประจาํปี  พ.ศ.  2558  เมื?อวนัที?  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558   
-ตามที?เจ้าหน้าที?ได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภา  สมยัสามญั  
สมยัที? 2  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ. 2558 เมื?อวนัที? 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเพิ?มเติม เปลี?ยนแปลงรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ หรือไม่  เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแกไ้ขใน
หนา้ที? 25 บรรทดัที? 18 นบัจากดา้นบน ขอ้ความ ถา้เป็นนํJ าจากการลา้งรถคิดวา่
จะเป็นนํJ าที?ปนเปืJ อนสารเคมี แกไ้ขเป็น ไม่ทราบว่าไหลมาจากผูป้ระกอบการ
ล้างรถหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าเป็นนํJ าจากการล้างรถคิดว่าจะเป็นนํJ าที?ปนเปืJ อน
สารเคมี  
-สท.พิชิต ให้เพิ?มข้อความโดยใส่คาํว่า สมมุติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข
เพิ?มเติม เปลี?ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่  เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที? 10 บรรทดัที? 14 นับจากด้านบน ขอ้ความ อาศยัอยู่ได้เขา้การประชุม
ประชาคม แกไ้ขเป็นอาศยัอยู่ไดเ้ขา้ประชุมประชาคม ให้ตดัความว่าการออก 
หน้าที? 15 บรรทดัที? 7 นบัจากด้านบน ขอ้ความ ขอบคุณรองเทศมนตรี แกไ้ข
เป็น ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี และหน้าที? 18 บรรทดัที? 2 นับจากด้านล่าง 
ขอ้ความ เพราะถา้เจา้ที?ดินไม่อุทิศ แกไ้ขเป็นเพราะถา้เจา้ของที?ดินไม่อุทิศ  
-เชิญนายเอกพล  ผลงาม 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หนา้ที? 23 บรรทดัที? 13 นบัจากดา้นบน ให้ตดัขอ้ความออก คือ จะมีหมู่ 5 และ
บ่อปากทางที?ใชน้ํJาจากอ่างจาํรุง   
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 

/นายมณฑล... 
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นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ระเบียบวาระที�  3   
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที?ประชุม 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที?  25 บรรทดัที? 6 นับจากด้านล่าง ข้อความนายมณฑป โพธิ7 ประเสริฐ 
แกไ้ขเป็นนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
-เชิญนางอรสา คงคะคิด 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที? 26 บรรทดัที? 7 นับจากด้านล่าง ขอ้ความ พอฝนตกติดทรุดเสาเลยล้ม  
แกไ้ขเป็น พอฝนตกดินทรุดเสาเลย  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเปลี?ยนแปลงอีกหรือไม่ 
 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้แกไ้ขเปลี?ยนแปลง เพิ?มเติมรายงานการ
ประชุมอีก และขอให้สมาชิกสภาฯ แกไ้ขตามที?เสนอ ฉะนัJนถือว่าที?ประชุมมี
มติเห็นชอบรับรองการแกไ้ขและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบล
เนินฆ้อ  สมัยสามญั  สมยัที?  2  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ.  2558  เมื?อวนัที? 25  
พฤษภาคม  2558   เป็นเอกฉนัท ์ 
เรื�อง   เสนอเพื�อทราบ 
3.1 แจง้ประกาศใช้แผนพฒันาของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ คือ แผนยุทธศาสตร์
การพฒันา (ฉบบัทบทวนปรับปรุง ปี 2558) และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561)  (รายละเอียดตามสิ?งที?ส่งมาดว้ย 4 และ 5) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ.  2548  หมวด 5 การนาํแผนพฒันาไปปฏิบติั ขอ้ 24 
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ?นประกาศใชแ้ผนพฒันาที?อนุมติัแลว้ และนาํไปปฏิบติัรวมทัJง
แจ้งสภาท้องถิ?น คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั อาํเภอ หน่วยงานที?เกี?ยวขอ้ง และประกาศให้ประชาชนใน
ทอ้งถิ?นทราบโดยทั?วกนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที?ประกาศใชแ้ละปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  ซึ? งการประกาศใช้แผนพฒันาของเทศบาล
ตาํบลเนินฆอ้ได้ ประกาศ ณ วนัที? 25  มิถุนายน 2557 และเจา้หน้าที?ไดจ้ดัส่ง
เอกสารแผนพฒันาให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม คาดว่า
สมาชิกสภาฯ ไดต้รวจดูเอกสารที?จดัส่งให้แลว้ และขอความร่วมมือให้สมาชิก
สภาฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยทั?วกนั 
-ทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที�  4   
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายเดชา  รุ่งเรือง  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

เรื�อง การพจิารณาคัดเลอืกคณะกรรมการสภาฯ 
4.1 จากการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ?น เมื?อว ันที?  10 มิถุนายน  2558 ได้รับคําแนะนําจาก
คณะกรรมการตรวจฯ วา่วธีิการคดัเลือกคณะกรรมการสภาฯ ไม่ถูกตอ้ง  จึงตอ้ง
คดัเลือกใหม่แทนชุดเดิม  
-กฎหมายและระเบียบที?เกี?ยวขอ้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 2) พ.ศ. 2554)
หมวด 8 ขอ้ 103, 105 และ 107  
4.1.1 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ? งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. 2547 (แกไ้ข
เพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 2) พ.ศ. 2554) หมวด 8 ขอ้ 103 กาํหนดให้มีจาํนวนไม่นอ้ย
กว่าสามคนแต่ต้องไม่ เ กินเจ็ดคน ขอให้สมาชิกสภาฯ กําหนดจํานวน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จาํนวน 3 คน  
-มีสมาชิกสภาฯ เสนอจาํนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อีก
หรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จาํนวน 3 คน โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบใหมี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 3 คน เป็นเอกฉนัท ์
-ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื?อทีละคน คือเลือกคนที?หนึ? งก่อน แลว้จึงเลือกคน
ถดัไป จนครบตามจาํนวน 3 คน ที?กาํหนดไว ้เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอการ
เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้เน้นคุณภาพ และเกิด
ขอ้ผดิพลาดใหน้อ้ยที?สุด 
-ขอบคุณ สท.มณฑล ที?เสนอแนะ สาํหรับคาํผดิมีหลายสาเหตุ พิมพผ์ิดบา้ง ตรวจ
ไม่ละเอียดบา้ง แต่เมื?อผ่านมติที?ประชุมแล้วก็ตอ้งยอมรับ เชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที? 1 เชิญนายเดชา  รุ่งเรือง  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนาย
มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายธวชั  โอทาน และนางอรสา   
คงคะคิด  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที? 1 อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให ้

/นายมณทล... 
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ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายศกัดา  แววดี 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
นายอุลยั  ความเพียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 

 นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที? 2  เชิญ
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ   
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนาย    
นิรันดร์  ดีนาน  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายพิชิต วงศา และนางสาวราตรี 
บาํรุง  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที? 2  อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้นายนิรันดร์  ดีนาน เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที? 3  เชิญ
นายศกัดา  แววดี  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนายพิชิต 
วงศา เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายเดชา  รุ่งเรือง  และนายอุลยั  
ความเพียร  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที? 3  อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้นายพิชิต วงศา เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครบตามที?กําหนด จาํนวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 2) นายนิรันดร์  ดีนาน และ 3) นาย
พิชิต วงศา   
4.1.2 การคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั  ขอให้สมาชิกสภาฯ 
กาํหนดจาํนวนคณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ตอ้งไม่
เกินเจด็คน เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  เสนอ
คณะกรรมการแปรญตัติฯ ใหมี้จาํนวน 5 คน  
-มีสมาชิกสภาฯ เสนอจาํนวนคณะกรรมการแปรญตัติอีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอ
มติเห็นชอบใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติจาํนวน 5 คน โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติ จาํนวน 5 คน เป็นเอกฉนัท ์

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 

-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติ คนที? 1 เชิญนายพิชิต  วงศา   
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
คณะกรรมการแปรญตัติชุดเดิมประกอบดว้ยใครบา้ง และสามารถเป็นซํJ าไดอี้ก
หรือไม่ 
-คณะกรรมการแปรญตัติสามารถเป็นซํJ าไดอี้ก ซึ? งชุดเดิมประกอบดว้ย 1. นาง
อรสา  คงคะคิด  เป็นประธานกรรมการ 2. นายอุลัย  ความเพียร 3. นาย
ประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 4.  นายธวชั  โอทาน 5. นางสาวราตรี บาํรุง 6. นายนิรันดร์  
ดีนาน กรรมการ และ 7.  นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติ คนที? 1 เชิญนายธวชั โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนายอุลยั  
ความเพียร  เป็นกรรมการแปรญตัติ 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ และ
นางอรสา  คงคะคิด  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อกรรมการแปรญตัติ
คนที? 1 อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้นายอุลัย  ความเพียร  เป็น
กรรมการแปรญตัติ โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติ คนที? 2 เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนาย
ศกัดา  แววดี  เป็นกรรมการแปรญตัติ 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายธวชั  โอทาน และนายนิรันดร์  
ดีนาน  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติคนที? 2 
อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบใหน้ายศกัดา  แววดี เป็นกรรมการแปรญตัติ 
โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติ คนที? 3   เชิญนางอรสา   
คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนายเดชา  
รุ่งเรือง  เป็นกรรมการแปรญตัติ 
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวราตรี  บาํรุง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายเดชา  รุ่งเรือง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
ที?ประชุม 
 
 

-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบด้วยนายอุลยั  ความเพียร และนาย
ศกัดา  แววดี  เป็นผูรั้บรอง  มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติคน
ที? 3 อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้นายเดชา  รุ่งเรือง เป็นกรรมการแปร
ญตัติ โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติ คนที? 4  เชิญนางสาวราตรี  
บาํรุง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนายธวชั  
โอทาน  เป็นกรรมการแปรญตัติ 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายประเสริฐ  ผุดผอ่งใส และนาย
พิชิต วงศา เป็นผูรั้บรอง มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติคนที? 4 
อีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบใหน้ายธวชั  โอทาน เป็นกรรมการแปรญตัติ 
โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที? 5 เชิญนายเดชา 
รุ่งเรือง 
-เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอนางอรสา  
คงคะคิด  เป็นกรรมการแปรญตัติ 
-ขอผูรั้บรอง 2 คน โปรดยกมือ ประกอบดว้ยนายสุจิน บุญส่ง และนางสาวราตรี 
บาํรุง เป็นผูรั้บรอง มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื?อเป็นกรรมการแปรญตัติคนที? 5 อีก
หรือไม่   เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้นางอรสา  คงคะคิด  เป็นกรรมการแปร
ญตัติ โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
-คณะกรรมการแปรญตัติครบตามที?กาํหนด จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย 1) นาย
อุลยั  ความเพียร  2) นายศกัดา  แววดี  3) นายเดชา  รุ่งเรือง 4) นายธวชั  โอทาน 
และ 5)นางอรสา  คงคะคิด  ซึ? งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั
การประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 2) พ.ศ. 2554) 
หมวด 8 ขอ้ 109 การนดัประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาทอ้งถิ?นครัJ ง
แรก ใหเ้ป็นหนา้ที?ของเลขานุการสภาทอ้งถิ?น เพื?อเลือกประธานและเลขานุการ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด  ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ นดัประชุมเป็นหนงัสือ 
-ทราบ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที�  5   
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

เรื�อง   ญตัติร่างเทศบัญญตัิที�เสนอใหม่ (เสนอเพื�อพจิารณา) 
5.1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  รายละเอียดตามบญัชีการ
โอนงบประมาณ (สิ?งที?ส่งมาดว้ย 6) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปลี?ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ 
ที?ดินและสิ?งก่อสร้างที?ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี?ยน หรือโอนไปตัJง
จ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ?น ขอให้สมาชิกสภาฯดู
รายละเอียดตามบญัชีการโอนที?จดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม  และขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การ
โอนและแกไ้ขเปลี?ยนแปลงงบประมาณ  ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภณัฑ์  ที?ดินและสิ?งก่อสร้างที?ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี?ยน หรือโอนไปตัJงจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ?น 
การโอนครัJ งนีJ เนื?องจากไม่ได้ตัJงงบประมาณไวแ้ละตัJงไวไ้ม่เพียงพอ ขอให้
สมาชิกสภาฯ ดูเอกสารประกอบการพิจารณาโดยมีรายละเอียดการโอนตาม
เอกสารที?เจา้หนา้ที?ไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ดงันีJ  
กองสาธารณสุข โอนลด  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ
ดาํเนินงาน  หมวดค่าใชส้อย  ประเภทรายจ่ายเกี?ยวเนื?องกบัการปฏิบติัราชการที?
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื?น (03) โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพื?อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของศูนย์พระมหาชนก จาํนวนเงิน 
18,000 บาท 
กองสาธารณสุข โอนเพิ�ม  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ?งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภท
ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จาํนวนเงิน  18,000 บาท ขอชีJแจงการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2558 ใหส้ภาฯ พิจารณาเพียงเท่านีJ  
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเกี?ยวกบัการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 หรือไม่ 

/ที?ประชุม... 
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ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 
 

-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม ขอมติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  2558  ครัJ งนีJโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการโอนงบประมาณเป็นเอกฉนัท ์
5.2  การเปลี?ยนแปลงแบบประมาณการ โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชนตาํบล
เนินฆอ้  (ค่าที?ดินและสิ?งก่อสร้าง) งบประมาณ 680,000 บาท (รายละเอียดตาม
แบบประมาณการ สิ?งที?ส่งมาดว้ย 7) 
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน โครงการ
ตลาดเศรษฐกิจชุมชน ขอใหส้มาชิกสภาฯ ดูเอกสารแบบประมาณการประกอบ 
ซึ? งแบบเดิมที?เสนอสภาฯ ครัJ งแรกเป็นแบบ 3 หลงั ๆ ละ 3 ห้อง หลงัคามุงจาก 
แต่สภาฯ ไม่ เห็นชอบโดยเสนอให้ใช้ว ัสดุที?คงทนถาวร กองช่างจึงได้
ปรับเปลี?ยนแบบที?ผา่นมติสภาฯ เมื?อครัJ งผา่นมาเป็นแบบหลงัคามุงกระเบืJองมี
แค่ 4 ห้อง โดยใช้งบก่อสร้างห้องนํJ า 250,000 บาท ก่อสร้างอาคารร้านค้า 
180,000  บาท และวางท่อจาํนวน 250,000  บาท รวมเป็น 680,000  บาท จึง
ปรึกษากบัฝ่ายบริหารวา่จะปรับแบบ เป็นอาคารร้านคา้เป็น 9 ห้อง และปรับลด
งานก่อสร้างหอ้งนํJาลง โดยปรับแบบใหม่เป็นก่อสร้างอาคารร้านคา้เป็นจาํนวน 
320,000 บาท และค่าก่อสร้างหอ้งนํJาจาํนวน 110,000 บาท แต่ค่าวางท่อเท่าเดิม  
จึงไดเ้ปลี?ยนแปลงแบบประมาณการและนาํเขา้สภาฯ พิจารณา 
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ ซึ? งก็เป็นการเปลี?ยนแปลงแบบเป็นสิ?งที?ดีโดย
ปรับเพิ?มร้านค้าเป็น 9 ห้อง จึงปรับลดห้องนํJ า แต่งบประมาณเท่าเดิมคือ 
680,000  บาท การก่อสร้างตลาดแห่งนีJ เพื?อการส่งเสริมการท่องเที?ยว โดยฝ่าย
บริหารมีแนวคิดว่าในตาํบลตอ้งมีสถานที?สําหรับจาํหน่ายสินคา้ในชุมชน ซึ? ง
สามารถนาํสินคา้ไปขายไดทุ้กวนั เช่น ผลไมจ้ากชาวสวน มีดกรีดยางจากหมู่ 6 
หอยนางรม อาหารทะเลจากหมู่ที? 4, 8, 9 และปูแสมจากหมู่ 2   มีสมาชิกสภาฯ 
สอบถามหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติเห็นชอบให้เปลี?ยนแปลงแบบประมาณการ 
โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชนตาํบลเนินฆอ้ โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบให้เปลี?ยนแปลงแบบประมาณการจาํนวน 8 เสียง คือ นายธวชั  
โอทาน, นายสุจิน  บุญส่ง, นายศกัดา  แววดี, นายเดชา  รุ่งเรือง, นายประเสริฐ  
ผุดผ่องใส, นายอุลยั  ความเพียร นางสาวราตรี  บาํรุง และนายนิรันดร์  ดีนาน 
ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง 

/5.3 การทาํบนัทึก... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 
 
 

5.3 การทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกนั (MOU) ระหว่างเทศบาลตาํบล    
เนินฆอ้ กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  
-การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกนั (MOU) กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยองเชิญรองปลดัเทศบาลชีJ แจง ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น เรื?องโครงการก่อสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชน
ตาํบลเนินฆอ้ เชิญรองปลดัเทศบาลชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การทาํ MOU 
โครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน กบั อบจ. ซึ? งงบประมาณของเทศบาลในการ
จดัสร้าง และเป็นนโยบายของผูบ้ริหารโดยมีวตัถุประสงค์เพื?อจดัให้มีสถานที?
จาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร ประมง และส่งเสริมการท่องเที?ยวในตาํบลและ
จงัหวดั  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ?น เรื? องการทาํความตกลงร่วมมือกันจดัทาํบริการสาธารณะของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น และมีการกาํหนดตวัชีJ วดัในเรื?องของธรรมาภิบาล 
สืบเนื?องจากโครงการที?เทศบาลกาํลงัดาํเนินการเป็นการบริการสาธารณะซึ? ง
พืJนที? ติดกับเขตทางของ อบจ. ดูแลคือไหล่ทาง ต่อไปก็จะเป็นเรื? องของ
สาธารณูปโภค เช่นการเชื?อมท่อ เชื?อมสายไฟฟ้า  เห็นว่าเป็นประโยชน์กับ
ทอ้งถิ?น จึงจดัทาํ MOU ขึJนมาเสนอสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ถา้จะถามถึงผลดี-
ผลเสีย จะเป็นผลดีมากกวา่เพราะเทศบาลไดใ้ชป้ระโยชน์พืJนที?เพื?อสาธารณะ 
-ขอบคุณรองปลัด ซึ? งถ้าดูเอกสาร MOU ที?จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ จะมี
รายละเอียด วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานคือ เพื?อจดัให้มีสถานที?จาํหน่าย
สินคา้ทางการเกษตร ประมง และเชื?อมโยงการท่องเที?ยวในระดบัตาํบลและ
จงัหวดัระยองอยา่งเป็นระบบและย ั?งยืน  เพื?อใชป้ระโยชน์จากที?ดินวา่งเปล่าใน
ชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบัประชาชนในตาํบล  และเพื?อส่งเสริมให้
ประชาชนในตาํบล ลดรายจ่าย สร้างรายไดเ้พิ?มมากขึJน รักษาคุณภาพของสินคา้
ที?จาํหน่าย  มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่  เมื?อไม่มี  ขอมติเห็นชอบร่าง
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือวา่ดว้ยเรื?องการจดัสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชนตาํบล
เนินฆอ้ บริเวณริมถนนสายสุนทรโวหาร-สุนทรภู่ โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบ 9 เสียงคือ นายธวชั  โอทาน, นายสุจิน บุญส่ง, นายศกัดา  แววดี, 
นายเดชา  รุ่งเรือง, นายประเสริฐ  ผุดผ่องใส, นายอุลยั  ความเพียร, นางสาว
ราตรี  บาํรุง, นางอรสา  คงคะคิด และนายนิรันดร์  ดีนาน ไม่เห็นดว้ย 2 เสียง 
อยากทราบข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ที?ไม่ เห็นด้วย เชิญนายมณฑล         
โพธิ7 ประเสริฐ 

/นายมณฑล... 
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นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ที?ไม่เห็นดว้ยก็
คือปัญหาเรื?องการถมดินโดยใชดิ้นกน้อ่างนํJ าจาํรุง ซึ? งมวลสารโครงสร้างดินยงั
ไม่แน่นเกรงจะเกิดการทรุดตวัของดิน เพราะเท่าที?เห็นโครงสร้างดินแลว้ตอ้ง
ทรุดแน่นอน และดา้นเอกสารก็ยงัไม่ชดัเจน  ถา้ใชง้บประมาณทาํโครงการนีJทาํ
ให้ประชาชนเสียโอกาส เสนอให้ไปทาํรางระบายนํJ าบา้นป้าศรี หมู่ 9 ซึ? งนํJ า
ท่วม  และที?ดินเอกสารไม่ชดัเจนก็เลยผา่นใหไ้ม่ได ้ส่วนตวัก็มีมาตรฐานในการ
ทาํงาน 
-ขอบคุณ สท. มณฑล ที?เสนอความคิดเห็น เรื?องโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน 
และนํJ าท่วมบา้นป้าศรี เป็นการใช้งบประมาณคนละตวั ตลาดเศรษฐกิจเป็นงบ
ส่งเสริมการท่องเที?ยว ส่วนนํJ าท่วมถนนหนทางเป็นงบดา้นโครงสร้างพืJนฐาน 
ทัJงสองอยา่งก็ตอ้งพฒันาไปพร้อม ๆ กนั และโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชุนก็
ไดผ้า่นมติที?ประชุมแลว้ขณะนีJ เป็นการทาํ MOU รวมกนักบั อบจ. ก็เหมือนว่า
ท่านไม่ไดป้ลูกก็เลยไม่ใส่ปุ๋ย  เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที?สมาชิก
สภาฯ กลวัดินจะทรุดนัJน สมาชิกสภาฯ ไม่ตอ้งกลวัวา่ดินจะทรุดเพราะที?ที?ทุก
ท่านนั?งประชุมอยู่ก็ใช้ดินอ่างจาํรุงมาถม ร่วมทัJงสนามดา้นหน้าเทศบาล และ
ก่อนก่อสร้างก็ตอ้งมีการบดอดั เรื?องการทาํ MOU ถา้ทาํร่วมกนัระหวา่งสองที?
ขึJนไปก็ตอ้งทาํ MOU กนั ตลาดเศรษฐกิจชุมชนก็เช่นเดียวกนัจึงตอ้งทาํ MOU 
กบั อบจ.  เพราะพืJนที?ก่อสร้างตลาดเศรษฐกิจชุมชนติดกบัไหล่ถนนของ อบจ. 
ซึ? งการทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัเพื?อใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนและเป็น
ผลดีกบัทัJงสองฝ่าย  
-ฝากกองช่างหาแนวทางเพื?อป้องกนัไม่ให้ดินทรุด ถ้าดินไม่มีการบดอดัทาง
กองช่างหรือผูรั้บเหมาก็ตอ้งหาวธีิการไม่ใหดิ้นทรุดตวั และอาคารที?สร้างก็เป็น
อาคารชัJนเดียว เชิญนางอรสา คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กรณีทาํ MOU 
กบั อบจ. ซึ? งเมื?อการประชุมครัJ งที?แลว้เกี?ยวกบัโครงการตลาดเศรษฐกิจชุมชน
ซึ? งดิฉันเป็นคนหนึ? งที?ไม่เห็นด้วย เนื?องจากเอกสารที?ดินไม่ชัดเจน แต่กรณี 
MOU กบั อบจ. ก็เห็นดว้ยเพราะเป็นเรื?องดีเกิดประโยชน์กบัตาํบล คือไม่ได้
ปลูกแต่ก็ใส่ปุ๋ย 
-ขอบคุณ สท.อรสา  คงคะคิด ที?ไดเ้สนอความคิดเห็น 
 

/5.4 การพิจารณา... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 

5.4  การพิจารณาร่างเทศบญัญติั เรื?อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  
2559  (ขัJนรับหลกัการ) 
-กฎหมายและระเบียบที?เกี?ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 2)พ.ศ. 
2554)  ขอ้  45 ญตัติร่างขอ้บญัญติัที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นตอ้งพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นจะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้  
             ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นหรือสมาชิกสภา
ทอ้งถิ?นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ? งในสามของจาํนวนผูที้?อยู่ในที?ประชุมจะเป็นผู ้
เสนอก็ได ้ เมื?อที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว้ 
การพิจารณาวาระที?สองนัJนใหที้?ประชุมสภาทอ้งถิ?นเป็นกรรมการแปรญตัติเต็ม
สภา โดยใหป้ระธานที?ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
               ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได ้
และในการพิจารณาวาระที?สอง ให้กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติไวไ้ม่
น้อยกว่ายี?สิบสี?ชั?วโมงนับแต่สภาทอ้งถิ?นมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณนัJน 
            วรรค 2  ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได ้ และในการพิจารณาวาระที?สองใหก้าํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติไว้
ไม่นอ้ยกวา่ยี?สิบสี?ชั?วโมงนบัแต่สภาทอ้งถิ?นมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณนัJน 
          ขอ้ 47 ในการพิจารณาญตัติร่างขอ้บญัญติัวาระที?หนึ? ง ให้ที?ประชุมสภา
ทอ้งถิ?นปรึกษาในหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัและลงมติว่าจะรับหลกัการแห่ง
ร่างขอ้บญัญติันัJนหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาทอ้งถิ?นประสงค์จะอภิปราย  ห้าม
ไม่ใหล้งมติก่อนที?สมาชิกสภาทอ้งถิ?นไดอ้ภิปรายในเรื?องนัJนพอสมควรแลว้ 
     เพื?อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระที?หนึ? ง  สภาทอ้งถิ?นจะให้
คณะกรรมการสภาทอ้งถิ?นพิจารณาก่อนรับหลกัการ  ก็ได ้
ฉะนัJนเป็นการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัเรื?องงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ จึงต้องมีการประชุมอีกครัJ งหนึ? ง เชิญนายกเทศมนตรีแถลง
งบประมาณในวาระที?หนึ?ง (ขัJนรับหลกัการ)  
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแถลง
งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2559 ซึ? งเอกสารร่างเทศ
บญัญติั เรื?อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2559 ไดจ้ดัส่งให้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้  คาดวา่สมาชิกสภาฯ คงตรวจสอบแลว้ และขอใหดู้ 

/เอกสาร... 
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เอกสารประกอบ  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตาํบลเนินฆอ้  บดันีJ
ถึงเวลาที?คณะผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ จะได้เสนอร่างเทศบญัญติั 
เรื? อง  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้อีกครัJ งหนึ? ง
ฉะนัJน ในโอกาสนีJ คณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลเนินฆ้อ  จึงขอชีJ แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลงั  ตลอดจนหลกัการ
และแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดงัต่อไปนีJ  
1. สถานการณ์คลงั 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั?วไป 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัที? 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ?นมีสถานะการเงิน ดงันีJ  
          1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จาํนวน                        21,857,742.57 บาท 
          1.1.2 เงินสะสม จาํนวน                                    3,694,746.67 บาท 
          1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม  จาํนวน                 10,958,872.93 บาท 
          1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนีJผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จาํนวน 0 
โครงการ รวม 0 บาท 
          1.1.5 รายการที?ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหนีJผกูพนั จาํนวน 0 โครงการ 
รวม 0 บาท 
   1.2  เงินกูค้งคา้ง  จาํนวน  0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วนัที? 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 (1) รายรับจริง จาํนวน 27,856,346.29 บาท ประกอบดว้ย 

หมวดภาษีอากร                                                                568,927.18   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    263,583.00   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                                                205,674.17   บาท 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                             0   บาท 
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด                                                         70,500.00   บาท 
หมวดรายไดจ้ากทุน                                                                         0   บาท 
หมวดภาษีจดัสรร                                                        15,803,134.94   บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั?วไป                                              10,944,527.00   บาท                                             

 (2) เงินอุดหนุนที?รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จาํนวน11,418,435.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จาํนวน 19,852,260.93  บาท ประกอบดว้ย  

งบกลาง                                                                            911,733.79   บาท 
งบบุคลากร                                                                    7,749,605.00   บาท 

/งบดาํเนินงาน... 
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งบดาํเนินงาน                                                                4,808,739.86   บาท 
งบลงทุน                                                                        2,607,849.00   บาท 
งบรายจ่ายอื?น                                                                    840,607.50  บาท 
งบเงินอุดหนุน                                                               2,933,725.78   บาท 

(4) รายจ่ายที?จ่ายจากเงินอุดหนุนที?รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน 
10,559,700.00 บาท 
(5) รายจ่ายที?จ่ายจากเงินสะสม  จาํนวน    2,105,900.00 บาท 
(6) รายจ่ายที?จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จาํนวน  0.00  บาท 
คาํแถลงงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2559 ประกอบรายรับ ซึ? งจะขอกล่าว
ประมาณการรายรับเฉพาะของปี 2559 ดงันีJ  
รายไดจ้ดัเก็บ 
  หมวดภาษีอากร                                                      580,000.00    บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          327,700.00    บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                                     270,000.00    บาท  
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด                                              65,000.00    บาท 
                  รวมรายไดจ้ดัเก็บ                              1,242,700.00    บาท 

รายไดที้?รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น 
หมวดภาษีจดัสรร                                              18,867,300.00    บาท 

รายไดที้?รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั?วไป                                   11,800,000.00    บาท 
                     รวมประมาณการรายรับ                  31,910,000.00    บาท 
คาํแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.  2559  
จ่ายจากงบประมาณ ดงันีJ  
   งบกลาง                                                               1,357,560.00      บาท 
   งบบุคลากร                                                        11,509,040.00      บาท 
   งบดาํเนินการ                                                       9,756,700.00      บาท 
   งบลงทุน                                                              6,421,200.00      บาท 
   งบรายจ่ายอื?น                                                            25,000.00      บาท  
   งบเงินอุดหนุน                                                     2,840,500.00      บาท    
    รวมจ่ายจากงบประมาณ                                    31,910,000.00      บาท 
-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ 2559  

/หลกัการ... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
พกัประชุมเวลา 15.20 น. 

เริ�มประชุมเวลา 15.35 น. 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 

-หลกัการ  งบประมาณรายจ่ายทัJงสิJน  ยอดรวม 31,910,000    บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันีJ  
ดา้นบริหารงานทั?วไป 
      แผนงานบริหารงานทั?วไป                                   11,218,740   บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน                      1,336,000   บาท 
ดา้นบริการชุมชนและสังคม 
      แผนงานการศึกษา                                                 3,939,000    บาท 
      แผนงานสาธารณสุข                                              1,215,900    บาท 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์                                         509,000    บาท 
      แผนงานเคหะและชุมชน                                     10,087,000    บาท 
      แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                     715,000   บาท 
      แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    1,104,000   บาท 
ดา้นการเศรษฐกิจ 
      แผนงานการเกษตร                                                  427,800    บาท 
ดา้นการดาํเนินงานอื?น 
      แผนงานงบกลาง                                                    1,357,560   บาท 
              งบประมาณรายจ่ายทัJงสิJน                            31,910,000  บาท 
-เหตุผล  เพื?อใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของผูบ้ริหาร  ที?ไดว้างแผนไว้
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ?นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จึงเสนอร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื?อสมาชิกสภาฯ พิจารณา
เห็นชอบต่อไป 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี ก่อนจะพิจารณาร่างเทศบญัญติัวาระที?หนึ? ง ขัJนรับ
หลกัการ ขอใหส้มาชิกสภาฯ พกัประชุม 15 นาที   
-ทราบ 
-พกัประชุม 
-นายอรรถวุฒิ  สมนึก  เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา้นั?ง
ประจาํในที?ประชุม และเริ?มประชุมต่อดงันีJ   
-ก่อนพกัประชุม ค้างไวที้?การอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2559  ตามระเบียบ ขอ้ 47 ในการพิจารณาญตัติร่างขอ้บญัญติัวาระที?
หนึ? ง ให้ที?ประชุมสภาทอ้งถิ?นปรึกษาในหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติัและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินัJ นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ?น
ประสงคจ์ะอภิปราย  หา้มไม่ใหล้งมติก่อนที?สมาชิกสภาทอ้งถิ?นไดอ้ภิปรายใน 

/เรื?องนัJน... 
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นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

เรื?องนัJนพอสมควรแลว้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ไดอ้ภิปรายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
ตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559 ซึ? งเจ้าหน้าที?ได้จดัส่งให้
ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม คาดวา่สมาชิกสภาฯ คงไดศึ้กษาพอสมควร  
ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูร่างเทศบญัญติั เรื? อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประมาณการรายรับและรายจ่ายไวแ้บบสมดุล
จาํนวน 31,910,000 บาท  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  เชิญนาย
พิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามค่า
ครุภณัฑ์โครงการจดัซืJอรถบรรทุก (ดีเซล)ขบัเคลื?อน2 ล้อ แบบดบัเบิJลแคบ 
งบประมาณ 787,000 บาท ใช้ประโยชน์อะไรและโครงการจดัซืJอรถบรรทุก 
(ดีเซล) 6 ล้อ ซึ? งทัJง 2 อย่างซึ? งรวมงบประมาณก็มากพอสมควร โดยเสนอให้
จดัซืJอทีละอยา่งก่อน เพื?อจะไดน้าํงบประมาณไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื?น 
-เชิญรองนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขบัเคลื?อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิJลแคบ เพื?อใชใ้นงานสํานกังานซึ? ง
ยงัไม่เพียงพอ ที?มีอยูปั่จจุบนัก็เก่า ส่วนรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ลอ้ สืบเนื?องจากปี 
58 เทศบาลได้ซืJ อรถแม็คโคร และยงัไม่มีรถบรรทุกสําหรับขนถ่ายดินหรือ
วชัพืชจึงจาํเป็นตอ้งจดัหามาใชค้วบคู่กนั โดยจะซืJอมาใชใ้หถู้กลกัษณะของงาน  
-เชิญรองปลดัเทศบาลชีJแจงเพิ?มเติม 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ?มเติม
การใช้รถยนต์ดับเบิJลแคบ ซึ? งปัจจุบนัภารกิจงานแต่ละกองจะมากขึJ น และ
ยานพาหนะที?มีอยู่ไม่พอใช้และมีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน แต่ละกองจะมี
งานที?จาํเป็นตอ้งไปติดต่อภายนอกจาํเป็นตอ้งใช้รถ โดยปัจจุบนับางครัJ งที?ไป
ราชการก็ตอ้งใชร้ถยนตส่์วนตวัเนื?องจากรถไม่เพียงพอ ส่วนรถบรรทุก(ดีเซล) 6 
ลอ้ ตามที?รองนายกเทศมนตรีชีJแจง เพื?อใชส้าํหรับทาํงานควบคู่กบัแม็คโคร เพื?อ
ขนถ่ายดินหรือวชัพืช ปัจจุบนัใช้รถป้องกนัในการลากจูงรถแม็คโครไปหน้า
งาน ซึ? งงานป้องกนัก็มีความจาํเป็นตอ้งใชร้ถ  
-ขอบคุณรองปลดัเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญนายนิรันดร์ 
ดีนาน 

/นายนิรันดร์... 
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นายนิรันดร์ ดีนาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

 
 
 

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นางดวงใจ  ทดแทน 
(หวัหนา้สาํนกัปลดัฯ) 

 
 

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายชรินทร์  อินทร์มงคล 
(รองนายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุจิน  บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การท่องเที?ยว
ตัJงไว ้100,000 บาทจะนาํไปประชาสัมพนัธ์เรื?องอะไรเนื?องจากในตาํบลเนินฆอ้
การท่องเที?ยวยงัไม่เกิด โครงการวนัเด็กอยากให้เทศบาลจดัร่วมทัJง 3 โรงเรียน 
และโครงการจดัซืJอเครื?องออกกาํลงักายให้หมู่บา้นตัJงไว ้100,000 บาท ตัJงเป็น
ภาพรวมทัJงตาํบลหรือเป็นรายหมู่บา้น 
-เชิญรองปลดัเทศบาลชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การท่องเที?ยว 
งบประมาณ 100,000 บาท  ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที?ยวร่วมทัJงการ
โปรโมทตลาดเศรษฐกิจชุมชน  และอีก 200,000 บาท ก็จะมีป้ายบอกสถานที?
ท่องเที?ยวในตาํบลและปรับปรุงสถานที?ของบ้านปลาธนาคารปู ซึ? งป้ายใช้
มาตรฐานของกรมทางหลวง และโครงการวนัเด็กในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
เทศบาลจะตอ้งดาํเนินการตามความตอ้งการของโรงเรียน แต่ตอ้งอยูใ่นระเบียบ
การเบิกจ่าย ส่วนเรื?องเครื?องออกกาํลงักาย ใหห้วัสาํนกัปลดัชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เครื?องออก
กาํลงักายที?ตัJงงบประมาณไวเ้ป็นเครื?องออกกาํลงักายกลางแจง้ โดยตัJงไวใ้น
ภาพรวมทัJงตาํบลซึ?งใชข้อ้มูลในการลงประชาคมหมู่บา้นที?จดัลาํดบัความสําคญั
ไวต้น้ ๆ ก็จะไดเ้ครื?องออกกาํลงักายในปี 2559  
-โครงการวนัเด็กถา้จดัรวมกนัก็จะเป็นผลดีเกิดการมีส่วนร่วมฝากฝ่ายบริหาร
พิจารณา เชิญนายชรินทร์  อินทร์มงคล 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสริมเกี?ยวกบั
โครงการวนัเด็กถา้โรงเรียนทัJงสามแห่งมีความตอ้งการจดัร่วมกนัเทศบาลก็ยินดี  
ซึ? งกิจกรรมต่างๆ จะดาํเนินการตามความตอ้งการ แต่ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบการ
เบิกจ่ายของเทศบาล เรื? องรถบรรทุกทางฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นประโยชน์กบั
ตาํบลและรับรองวา่ไม่เอางบประมาณมาละลายนํJาทิJงแน่นอน  ซึ? งงบประมาณมี
อย่างจาํกดัก็ตอ้งใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื?องจากเทศบาลยงัไม่มีเครื?องไม้
เครื?องมือเพียงพอ  ขณะนีJก็ใชร้ถแม็คโครปรับภูมิทศัน์สองขา้งถนนเพื?อให้เกิด
ความสวยงาม 
-เชิญนายสุจิน  บุญส่ง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอให้
รถแมค็โครไปปรับภูมิทศัน์สองขา้งถนนสายเนินฆอ้-ท่าครก รกมาก  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา  คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายศกัดา  แววดี 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางดวงใจ  ทดแทน 
(หวัหนา้สาํนกัปลดัฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
โครงการพฒันาอาชีพกลุ่มสตรีตาํบลเนินฆอ้ ปีนีJตัJงงบประมาณไว ้80,000 บาท 
ซึ? งจาํนวนผูเ้ขา้อบรมไม่ครบ และปี 59 ตัJงไว ้90,000  บาท เสนอให้ตรวจสอบ
คือเบิกจ่ายตามจริง ซึ? งถา้อบรมแลว้สามารถนาํมาประกอบอาชีพได ้เสนอให้มี
แนวทางส่งเสริมการขายสําหรับอาชีพที?อบรมอย่างต่อเนื?อง และรถหกลอ้ที?จะ
ซืJอมีคนขบัหรือไม่ผูบ้ริหารมีแนวทางอยา่งไร 
-มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายอีกหรือไม่ เชิญนายวชิา  พงษพ์ุก 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื?องการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี  ปี 58 งบประมาณส่งเสริม และงบประมาณจากจงัหวดัรวม
ดว้ยคือการทาํหมอนสุขภาพ และกระเชา้ ซึ? งการฝึกอาชีพเพื?อให้เป็นครู คือสตรี
ส่วนใหญ่ที?ร่วมโครงการก็จะมีอายมุากก็สามารถนาํความรู้ที?ได ้ซึ? งอาจจะไดส้ัก 
20% ที?ได้รับความรู้ ก็สามารถนําไปสอนต่อให้ลูกหลานเพื?อเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว เช่น หมู่ที? 3 ก็จะทาํดอกไมจ้นัทน์ พวงหรีด 
ปัจจุบนักลุ่มนีJก็สามารถถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงัไดห้รือจะอบรมให้หมู่อื?นได ้
การจดักิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสามคัคี ซึ? งกลุ่มสตรี
ปัจจุบนัมี 822 คน ถือเป็นกลุ่มองคก์รที?ใหญ่และมีการรวมตวักนัเป็นอยา่งดี  
-เชิญนายศกัดา  แววดี 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
จดัซืJอครุภณัฑค์อมพิวเตอร์มีการตัJงงบประมาณซืJอทุกปี เหตุใดจึงซืJอทุกปี และ
คอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านนานหรือไม่ 
-เชิญหวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน คอมพิวเตอร์
ถือเป็นอุปกรณ์ที?จาํเป็นในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที? ที?ตัJงซืJอใหม่เนื?องจาก
ซืJอแทนอนัเก่าที?ใช้นานมากคือตัJงแต่ปี 2542 อย่างกองสาธารณสุขที?ยงัไม่มี
คอมพิวเตอร์และเจา้หนา้ที?ที?มาใหม่ โดยปัจจุบนัที?ใชอ้ยูจ่ะเป็นโน๊ตบุค้ส่วนตวั 
-มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายอีกหรือไม่  
 

/ที?ประชุม... 
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ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายธวชั  โอทาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 
 

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 

 
 
 

 

-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย ขอมติที?ประชุมเห็นชอบวาระที?หนึ? งขัJนรับ
หลกัการแห่งร่างเทศบญัญติั เรื?องงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื? อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี  2559  เป็นเอกฉนัท ์
5.5  การกาํหนดระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ.  
2549  ขอ้ 49 ญตัติร่างขอ้บญัญติัที?สภาทอ้งถิ?นลงมติรับหลกัการแลว้  ถา้จะตอ้ง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ?นส่งร่าง
ขอ้บญัญติันัJนไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด และที?ประชุม
สภาทอ้งถิ?นจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปร
ญตัติ  และขอเพิ?มเติมการกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติตอ้งไม่น้อยกว่า
ยี?สิบสี? ชั?วโมงนับแต่สภาท้องถิ?นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ซึ? ง
คณะกรรมการแปรญตัติไดค้ดัเลือกแลว้ในวาระที? 4 สําหรับขัJนตอนการกาํหนด
ระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ  และการแปรญตัติของคณะกรรมการสามารถเชิญ
ผูที้?เกี?ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอระยะเวลาในการ
เสนอคาํแปรญตัติ   เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอให้เลขานุการ
สภาฯ ชีJแจงและเสนอแนะ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน การกําหนด
ระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ  ซึ? งการกาํหนด
ระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติตอ้งไม่นอ้ยกวา่ยี?สิบสี?ชั?วโมง ฉะนัJนวนัที?เหมาะสม
สักสองวนั คือตัJงแต่วนัที? 14-17  สิงหาคม 2558  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง
อินเตอร์เน็ตตาํบล และการกาํหนดวนัประชุมแปรญตัติของคณะกรรมการแปร
ญตัติ ในวนัที? 19 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องอินเตอร์เน็ต
ตาํบล และถือโอกาสนีJ เชิญคณะกรรมการทัJงสองชุดมาประชุมครัJ งแรกตาม
ระเบียบ โดยจะแจง้เป็นหนงัสืออีกครัJ ง 
-ตามที?เลขานุการสภาฯ เสนอระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะ
กรรมการฯ คือตัJงแต่วนัที? 14-17  สิงหาคม 2558  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง
อินเตอร์เน็ตตาํบล และกาํหนดวนัประชุมแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติ
ในวนัที?  19  สิงหาคม 2558  เวลา  10.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องอินเตอร์เน็ต
ตาํบล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่ 

/ที?ประชุม... 
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ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก ขอมติที?ประชุมเห็นชอบพิจารณากาํหนด
ระยะเวลาในการเสนอคาํแปรญตัติ  และการกาํหนดวนัประชุมแปรญตัติ 
ตามที?เลขานุการสภาฯ เสนอโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
5.6  การกําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลเพื?อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื? อง 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2559  (วาระที?สอง) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ.  
2549  ข้อ  50  เมื?อคณะกรรมการแปรญตัติไดพ้ิจารณาแลว้ จะตอ้งเสนอร่าง
ขอ้บญัญติันัJนตามร่างเดิม  และตามที?มีการแกไ้ขเพิ?มเติม  พร้อมทัJงรายงาน
และบนัทึกความเห็นยื?นต่อประธานสภาทอ้งถิ?นรายงานนัJนอย่างน้อยจะตอ้ง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ?มเติมในตอนหรือขอ้ใดบา้ง การแปรญตัติ
และมติของคณะกรรมการแปรญตัติเกี?ยวดว้ยการแปรญตัตินัJนเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัติ ตลอดจนการสงวนคาํแปรญตัติ
ดว้ย  และใหป้ระธานสภาทอ้งถิ?นส่งรายงานนัJนแก่สมาชิกสภาทอ้งถิ?นไม่นอ้ย
กว่ายี?สิบสี?ชั?วโมงก่อนวนัประชุมพิจารณา การนดัประชุมครัJ งต่อไป เห็นควร
นดัประชุมสภาเทศบาลเพื?อพิจารณาร่างเทศบญัญติั เรื?อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  2559 ในวนัจนัทร์ที?  24  สิงหาคม  2558 เวลา 13.30 น. 
วาระที?สอง พิจารณาการแปรญตัติ  หลงัจากนัJนก็จะเป็นวาระที?สามขัJนตราเป็น
เทศบญัญติั  ซึ? งจะไม่มีการอภิปรายใด ๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอการ
กาํหนดนดัประชุมสภาฯ เป็นวนัอื?นหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การเสนอคาํ
แปรญตัติจะมีแบบฟอร์ม และมีผูรั้บรองสองท่านหรือไม่ 
-ตาม สท.พิชิต สอบถามแบบเสนอคาํแปรญตัติจะมีทา้ยระเบียบที?แจกให้ หรือ
ถา้ไม่มีก็ให้ประสานเจา้หน้า และขอสอบถามกาํหนดนดัประชุมสภาเทศบาล
เพื?อพิจารณาร่างเทศบญัญติั เรื? อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
2559 ในวนัจนัทร์ที? 24 สิงหาคม  2558 เวลา 13.30 น. วาระที?สอง มีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเสนอการกาํหนดนดัประชุมสภาฯ เป็นวนัอื?นหรือไม่  
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอ  ก็ตอ้งขอมติที?ประชุมนดัประชุมสภาเทศบาลเพื?อ
พิจารณาร่างเทศบญัญติั  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2559  ใน
วนัจนัทร์ที?  24 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30 น. วาระที?สอง  โปรดยกมือ   
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ที?ประชุม 
ระเบียบวาระที�  6   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุจิน  บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 

 -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
เรื�อง  ญตัติอื�น   ๆ   
-ญัตตินีJ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอได้อย่างกวา้งขวาง เพื?อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และขอให้สมาชิกรวบรวมปัญหาและเสนอเพียงรอบ
เดียวจะไดง่้ายต่อการบนัทึกการประชุม  เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื? องปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เรื?องแรกสอบถามขอ้ร้องเรียนขอให้เปลี?ยนราง
ระบายนํJ าหน้าบา้นนายกรวิทย ์ตรงขา้มบา้นอดีตผูช่้วยบรรจง ผลเป็นอยา่งไร 
2.เรื? องการขยายสะพานหนองลิง เสนอให้ทาํ MOU กบัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลวงัหวา้ 3.การขดุดิน ถมดิน ขอใหเ้ทศบาลเขม้งวดกบัเจา้ของบ่อดินเพราะ
ประชาชนที?อาศยับริเวณขา้งเคียงเดือดร้อน  และถนนชาํรุด 4.เรื? องขยายเขต
ไฟฟ้าที?หมู่ 1 และหมู่ 7 ยงัใช้ไม่ได ้5.การตดัตน้ไมริ้มทาง ยงัดาํเนินการอยู่
หรือไม่ ถา้ดาํเนินการฝากตดับริเวณพืJนที?หมู่ที? 1 กิ?งไมเ้ขา้มาเขตทาง 6. ท่อนํJ า
ดิบที?วางไวจ้ะดาํเนินการส่งนํJ าได้เมื?อใด 7. ในปีงบประมาณต่อไปเสนอให้
จดัซืJอรถกูภ้ยัเนื?องจากตาํบลเนินฆอ้ยงัไม่มีและเกิดอุบติัเหตุในพืJนที?บ่อย และ
รถดูดสิ?งปฏิกลู (ดูดส้วม) เทศบาลยงัไม่มี 
-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามเรื?อง
แรก การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์ํJ าในคลอง การใช้พืJนที?นํJ าเค็มในการเลีJ ยงกุง้ 
และนํJ าจืดในการทําสวน โดยการทําประตูเปิด-ปิดนํJ า 2.การดูแลความ
ปลอดภยัในทรัพยสิ์นของประชาชนเสนอให้ติดกลอ้ง CCTV 3. การจดัสรร
งบประมาณให้เหมาะสม เช่นการซ่อมแซมถนนที?กองช่างสั?งยางสําเร็จรูปมา 
ถา้ทาํในฤดูฝนจะไม่เกิดประสิทธิภาพมากนกั และการวางท่อระบายนํJ าในฤดู
ฝนเสนอใหท้าํก่อนฤดูฝน 4.การก่อสร้างถนน คสล. ยงัไม่ครอบคลุมพืJนที? เช่น 
ถนนสายเนินฆอ้ 3/9 หมู่ที? 3  5. เรื?องมลภาวะทางฝุ่ น ให้หน่วยงานที?เกี?ยวขอ้ง
ตรวจสอบและหาวธีิการแกไ้ขเพื?อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
-เชิญนายสุจิน  บุญส่ง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  เรื?องแรก
เสนอทาํการก่อสร้างรางระบายนํJ ารูปตวัยู สายเนินฆอ้-เนินทราย 2. การเสีย
ภาษีประมงดาํเนินการถึงไหน  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื? องแรก 
ขอบคุณผูบ้ริหารที?ก่อสร้างรางระบายนํJ ารูปตวัยู หมู่ที? 4 เรื? องที? 2 ถนนสาย
เนินฆอ้หมู่ 3 ถึงท่าครก หมู่ 8 ถนนเป็นโพรงยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 3. ถนนสาย
ท่าครก-แหลมสนที?เชื?อมถนนบูรพาชลทิต ในปี 2559 จะไดด้าํเนินก่อสร้างจริง
หรือไม่ 4.ถนนเส้นหน้าบา้นแม่ศรีนํJ าท่วม 6. เรื?องการออกพืJนที?ของกองช่าง
เสนอใช้ช่วยแจง้สมาชิกสภาฯ พืJนที?ด้วย เพื?อจะไดชี้J แจงปัญหาและแกไ้ขได้
ตรงจุด และ 7. ถนนเส้นถนนกะเพรา-ท่าครก ถนนชาํรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝาก
ผูบ้ริหารหาแนวทางแกไ้ข   
-เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถนนท่าครก-
แหลมสน ตรงบริเวณบา้นคุณอ๋อยมีพืJนที?แค่ 6 เมตร ซึ? งไม่เพียงพอกบัที? อบจ.
จะดาํเนินการ เทศบาลมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 2. ให้ปรับทศันียภาพสองขา้ง
ถนนสายดงักล่าวทัJงสองฝั?ง 3. ฝนตกนํJ าท่วมตรงบา้น สท.ปุ๊ 4. เรื?องตดักิ?งไม้
ฝากถนนสายท่าครกตรงบา้นนายฉ่วน  
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีJ แจง
สมาชิกสภาฯ กรณีที? สท.ธวชั เสนอ 1.  เรื?องรางนํJ า หมู่ 2 ไดป้ระสานทัJงสอง
ฝ่ายแลว้ ซึ? งเจา้ของตอ้งเอาออกตามขอ้ตกลง ฝากรองชรินทร์ ติดตาม 2. การ
ขยายสะพานหนองลิง ตอ้งทาํในปี 2560 เนื?องจากขบวนการจดัทาํแผนไดเ้สร็จ
สิJ นแล้ว 3. เ รื? องรถขุด-ถมดิน ก็ได้ประสานให้มาแจ้งขออนุญาต ซึ? งได้
ประชาสัมพนัธ์ตลอด 4.เรื?องขยายเขตไฟฟ้ายงัไม่ติดหมอ้มิเตอร์ ไดป้ระสาน
ไฟฟ้าแต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบกลบั 5.เรื?องการตดักิ?งไมย้งัดาํเนินการอยูแ่ต่ไม่มี
ผูป้ระกอบการมาดาํเนินการให้เนื?องจากไมมี้ราคาถูก 6.ท่อนํJ าดิบที?วางไวจ้ะเร่ง
ดาํเนินการดนันํJา ซึ? งตอ้งขดุสระนํJาก่อน 7. รถกูภ้ยัปัจจุบนัทาํ MOU กบัเมืองแก
ลง 8. รถดูดสิ?งปฏิกูลจะรับไวพ้ิจารณา และกรณีของ สท.มณฑล 1.ประตูกัJน
นํJ าเค็มมี 2 แห่ง คือที?ฝายหมู่ 3 และปลายคลองหมู่ 3 ติดกบัชากโดน ซึ? งขณะนีJ
รอหนังสือตอบกลบัจากกรมชลประทาน 2. กล้อง CCTV ไดท้าํเรื? องขอรับ
งบประมาณไปแลว้ และปัญหายาเสพติดในพืJนที?ใหแ้จง้ที?เจา้หนา้ที?ตาํรวจ 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอุลยั  ความเพียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 

3. การจัดสรรงบประมาณต้องนําข้อมูลที?จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านมา
พิจารณา เพื?อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 4. ถนน คสล. เนินฆอ้ 3/9 
หมู่ที? 3 บรรจุอยู่ในแผนพฒันาสามปีแล้ว ก็ต้องมาพิจารณางบประมาณว่ามี
เพียงพอที?จะดาํเนินการหรือไม่ 5.ปัญหาเรื? องมลภาวะทางฝุ่ น ผูป้ระกอบการ
ตอ้งรับผดิชอบ จะประสานผูป้ระกอบการ  และกรณีที? สท.สุจิน เรื?องรางระบาย
นํJ ารูปตวัยสูายเนินฆอ้-เนินทราย บรรจุอยู่ในแผนพฒันาสามปีแลว้ และเรื?อง
การประมงที?มี พรบ.ประมงที?ประกาศใช้แล้ว แต่ได้สอบถามหน่วยงานที?
เกี?ยวขอ้งแลว้วา่ยงัไม่มีกฎหมายลูก  กรณีที? สท.พิชิต เสนอเรื?องถนนเนินฆอ้-ท่า
ครก เป็นโพรง ตอ้งเอาหินไปลง เรื? องถนนท่าครก-แหลมสน ได้ประสานกบั 
อบจ. ซี?งอยูร่ะหวา่งพิจารณางบประมาณเช่นกนั โดย สจ.พืJนที?รับปากวา่ไดรั้บ
งบประมาณปี 59 แต่ยงัไม่ทราบจาํนวน เรื?องนํJ าท่วมบา้นป้าศรีก็ท่วมไม่นานซึ? ง
นํJ าระบายไม่ทนัไดด้าํเนินการไปเอาเศษขยะและสิ?งกีดขวางออกแลว้ เรื?องการ
ลงสาํรวจพืJนที?ของกองช่างรับเรื?องไวเ้พื?อแจง้เจา้หนา้ที? และเรื?องถนนสายถนน
กะเพรา-ท่าครก ตอ้งรองบประมาณปีถัดไป ซึ? งตอนประชาคมไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นลาํดบัตน้ ๆ และถนนดงักล่าวยงัไม่ชาํรุดมากนกัยงัพอใชไ้ด ้ 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนอเรื?องอื?น ๆ อีกหรือไม่ เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื? องการ
ซ่อมแซมถนนจะดาํเนินการไดเ้มื?อใด  2. เรื?องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที?ยื?นคาํ
ร้องไวย้งัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
-เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ฝากกองช่าง
ทาํราวกนัตก ตรงซอย 4 จะมีบ่อขา้งถนน เลยร้านส้มตาํจาํรุง อยูฝั่?งซา้ยมือ  
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ที? สท.อุลยั 
สอบถาม เรื?องการซ่อมแซมถนน จะจา้งเหมาบริการซึ? งมียางสําเร็จรูปอยู่แล้ว 
ซึ? งจะซ่อมเส้นหนองแพงพวย-จาํรุง และที?หมู่ 2 เรื?องการซ่อมไฟฟ้าฝากกอง
ช่างตรวจสอบ การซ่อมไฟฟ้าที?ยื?นคาํร้องไวจ้ะแจง้กองช่างซึ? งอาจจะมีการ
จัดลําดับก่อนหลัง และเรื? องราวกันตกหมู่ ที?  7  จะประสานกองช่างว่ามี
งบประมาณเพียงพอหรือไม่ เนื?องขณะงบประมาณเขา้ยงัไม่เตม็ 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนอเรื?องอื?น ๆ อีกหรือไม่  
 
-ไม่มี  
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก  ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกหญา้แฝกที?อ่างเก็บนํJ า
บา้นจาํรุง ในวนัที? 14 สิงหาคม 2558 คือวนัพรุ่งนีJ  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หวัหนา้
หน่วยงานทุกกอง และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที?ไดเ้ขา้ร่วมประชุม   และขออวย
พรใหทุ้กท่านโชคดี  ขอปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา   17.35 น. 
    
    
 
   
 
 
 
 
  
 
 


